

Chuẩn Bị Cho Bài 2

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng ta chịu các bí tích khai tâm

Những người theo Chúa Giêsu ngày xưa được gọi là môn đệ của Người. Ngày nay cũng vậy, nếu chúng ta xưng mình là kitô-hữu, chúng ta cũng là môn đệ của Người. Các Bí Tích khai tâm- Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể - là đường dẫn chúng ta gia nhập cộng đoàn các môn đệ, gia nhập Giáo Hội.



Món đồ nuôi chim

Tất cả mọi loài sinh vật (của Chúa) sẽ hoan hỉ tiếp nhận những gì mà gia đình quý vị tặng cho (chúng). Quý vị có thể làm một món ăn nuôi chim đơn giản bằng cách bôi bơ đậu-phộng lên một trái thông hoặc một cái cùi ngô, rồi nhúng trái thông hoặc cùi ngô đó vào loại hạt mà chim muông thường ăn (kê, gạo, v.v.). Quý vị đem treo trái thông hoặc cùi bắp đó lên cây hay để lên thêm cửa sổ. Quý vị sẽ thấy các loài chim đến dùng bữa ăn do lòng hiếu khách của quý vị.

Giáo hội tại nhà

Trong những năm gần đây, Đức Giáo Hoàng đã mệnh danh gia đình là "giáo hội tại nhà" và "cộng đoàn đức tin tại nhà." Gia đình quý vị trở nên "giáo hội tại nhà" bằng cách nào?

Tinh thần hoan hỉ chào mừng

Hãy làm một bản liệt kê những cách thức mà người trong gia đình quý vị chào mừng nhau hoặc chào mừng khách đến thăm nhà. Người trong gia đình quý vị có chào mừng nhau không? Hay quý vị chỉ chào mừng những khách đến thăm nhà mà thôi?





Ngày Chúa Nhật

Hãy nhận xét về những cách thức người ta chào mừng nhau. Trước hay sau Lễ, những người khác có tươi cười chào mừng và nói chuyện với gia đình quý vị không?

Trong Tuần

Xin hãy khuyến khích người trong gia đình cởi mở với những người láng giềng. Hãy tỏ lòng yêu thương và mến chuộng đối với họ.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Phụng Vụ

Trong thời sơ khai của Giáo Hội, những thành viên mới được đón mừng gia nhập cộng đoàn những người tin Chúa trong Lễ Vọng Phục Sinh. Trong nghi thức khai tâm, những người công-giáo mới này được rửa tội, thêm sức, và rước Mình Thánh Chúa lần đầu. Trong những năm gần đây, Giáo Hội lập lại truyền thống khai tâm này. Và bây giờ, mỗi năm đều có nhiều người gia nhập Giáo hội qua Nghi thức Khai tâm Ki-tô-giáo.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Giáo Huấn Luân Lý về sống hoà thuận

...Vậy chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong đại gia đình đức tin.

GI 6:10



Để trở nên thành viên của một hội đoàn, người ta phải điền đơn gia nhập, phải được phỏng vấn, hoặc phải qua một bài thi trắc nghiệm. Dù chúng ta được nhận làm con nuôi hay được sinh ra trong gia đình, chúng ta đều phải học sống chung và sống hoà thuận với những người khác. Cuộc sống chung sẽ đầy vui thú nếu tất cả thành viên của gia đình cảm thấy được yêu thương và mến chuộng. Chúng ta được gọi để trở nên một cộng đoàn tình yêu không những trong họ đạo của chúng ta mà còn ngay trong gia đình, trong nhà chúng ta nữa.